

ยกย่อง 205 สถานประกอบการ ต้นแบบด้านยา

เสพติด



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติดในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร พร้อมชูนโยบายประสานความร่วมมือ ให้โอกาสลูกจ้างได้รับการบำบัด และทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวัง

นายอภิญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ โดยกลุ่มคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15-29 ปี ซึ่งอยู่ในวัยแรงงาน จากสถิติข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 (ณ เดือนพฤษภาคม 2560) มีผู้อยู่ในวัยกำลังแรงงานเข้ารับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจำนวน 3,855 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 แสดงให้เห็นว่ามีผู้อยู่ในวัยกำลังแรงงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเป็นจำนวนมาก รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงมีคำสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบสถานบริการ โรงงานและสถานประกอบการให้มีการชุกช่อนจำหน่ายสารเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้มีการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง กสร. ได้มีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการทุกแห่งต้องปลอดจากยาเสพติด โดยการส่งเสริมให้มีระบบการจัดการด้าน ยาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาวและระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) มีการเฝ้าระวังสำรวจพฤติกรรมของลูกจ้าง หากพบว่ามีพฤติกรรมเสพยาเสพติดให้ไปเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและรับกลับมาทำงานเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามปกติในสังคม มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา รวมไปถึงคนไทยทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อให้สังคมประเทศไทยปลอดยาเสพติด

รองอธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กสร. ได้รณรงค์ให้ความรู้โทษพิษภัยของยาเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,395 แห่ง ผู้ใช้แรงงานได้รับภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด 357,178 คน และมีสถานประกอบการเข้าร่วมจัดทำระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการกิจการจนกระทั่งผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์โรงงานสีขาว 449 แห่ง และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) 125 แห่ง และในวันนี้ (23 มิ.ย.60) กสร. ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด โดยมีสถานประกอบการเข้ารับประกาศเกียรติคุณโรงงานสีขาวและระบบ มยส. รวม 205 แห่ง เพื่อยกย่องสถานประกอบการที่พร้อมใจ

ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการอื่นในการจัดทำมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป